



WP ชงบอร์ดเคาะแผนลงทุน

■ ซื้อโรงงานผลิตถังก๊าซ ■ ตั้งเป้ายอดขาย 8 แสนตัน

นิวส์ คอนเน็คท์ – WP เตรียมเสนอที่ประชุมบอร์ด อนุมัติ ซื้อโรงงานซ่อมและผลิตถังก๊าซหุงต้ม คาดใช้เงิน 100 ล้านบาท พร้อมลงทุนธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

นายพนพงศ์ โอมาทิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ WP เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) ช่วงกลางเดือนธ.ค. นี้ เพื่ออนุมัติการเข้าซื้อกิจการ โรงงานซ่อมและผลิตถังก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) หรือ LPG คาดว่า จะใช้เงินประมาณ 100 ล้านบาท

สำหรับโรงงานซ่อมถังก๊าซ LPG ดังกล่าวมีกำลังการผลิต [อ่านต่อหน้า 2 >](#)



นพพงศ์
โอมาทิกุล

AMATA ทุ่ม 5 พันล้านบาท ดัน ดิน คอนเฟิร์ม ยอดขายปีหน้า 950 ไร่

นิวส์ คอนเน็คท์ - AMATA วางบลงทุนเกือบ 5 พันล้านบาท ซื้อที่ดินเข้าพอร์ต พร้อมพัฒนา โครงการเดิม มั่นใจยอดขายที่ดินปี 64 ทำได้ตามเป้า 950 ไร่

นายวิบูลย์กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) AMATA เปิดเผยว่า [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

PREB รายได้แตะ 5 พันล. บิ๊กโครงการ พรรณนา อัตรากำไรขั้นต้นโตพุ่ง

นิวส์ คอนเน็คท์ – PREB ตั้งเป้ายอดรายได้ปี 64แตะ 5,000 ล้านบาท ลุ้นอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีนี้ เตรียมรับรู้รายได้จากโครงการ บ้านพรรณนามูลค่ากว่า 1,250 ล้านบาท

นายวิโรจน์ เจริญตรารองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีริบิลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ PREB เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ปี 64 จะอยู่ที่ระดับ 5,000 ล้านบาท เติบโตราว 20% จากปี 63 ซึ่งมีปัจจัยหนุนจากการทยอยรับรู้รายได้จากการเข้าลงทุน โครงการที่บริษัท พีริบิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทถือหุ้นอยู่ 100%

โดยโครงการดังกล่าว มีมูลค่าโครงการราว 1,250 ล้านบาท ซึ่งเฟสแรกมีจำนวน 41 หลัง โดยจากการเปิดพีริเซลภายในช่วงเวลา 6 เดือน มียอดขายเข้ามาแล้วราว 21 หลัง มูลค่ารวมกว่า [อ่านต่อหน้า 2 >](#)



ขานรับนโยบาย “No Gift Policy”... นางปวีณา จำปาสุต ผู้บริหารสูงสุดสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด มหาชนพร้อมพนักงาน ขานรับนโยบาย No Gift Policy ของซีไอเอ็มบีไทยในทุกเทศกาล ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรเพื่อรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ส่งเสริมหลักการที่แน่วแน่ของธนาคารในการดำเนินงานด้วยความสุจริต ไปร่งใส่ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ





WP

อยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนบาทต่อปี ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ของบริษัท และยังสามารถประหยัดค่าซ่อมได้ถึงประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี แต่หากรวมค่าซ่อมและซื้อถังของ WP จะอยู่ที่ประมาณ 60 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ บริษัทยังมองโอกาสในการขยายกำลังการผลิต เพื่อผลิตถังก๊าซ LPG จำหน่ายในต่างประเทศด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนขยายการลงทุนเพื่อสร้างโรงงานซ่อมและผลิตถังก๊าซหุงต้ม LPG ในเฟสที่ 2 เพื่อรองรับแผนขยายตลาดในกลุ่มครัวเรือนเพิ่มขึ้น ส่วนความคืบหน้าแผนขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนนั้น บริษัทมีแผนเข้าไปลงทุนในธุรกิจติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบ Energy Solution โดยจะร่วมมือกับพันธมิตรผู้รับเหมางานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (EPC) คาดว่า จะมีความชัดเจนภายในปี 64

ทั้งนี้ บริษัทตั้งงบลงทุนรวมปี 64 ทั้งสิ้น 450-550 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงใช้ในการขยายธุรกิจ LPG ทั้งในส่วนของสถานีบริการ LPG โรงบรรจุก๊าซ การลงทุนในการขยายจุดกระจายสินค้า การซื้อกิจการโรงซ่อมและผลิตถังก๊าซ และยังเตรียมสำหรับการขยายธุรกิจอาหารอีกประมาณ 50 ล้านบาท

ขณะที่บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขาย LPG ในปี 64 ไว้ที่ 8 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี 63 ที่คาดว่าจะอยู่ที่กว่า 7 แสนตัน ●



วิบูลย์
กรมดิษฐ์

AMATA

บริษัทเตรียมเงินลงทุน 4,000-5,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อที่ดิน และการพัฒนาโครงการเดิมที่มีอยู่ โดยปัจจุบันบริษัทมีที่ดินเปล่าพร้อมขายประมาณ 12,723 ไร่ และมียอดขายที่ดินรอโอน (Backlog) จำนวน 1,975 ไร่

สำหรับเป้าหมายธุรกิจในปี 64 บริษัทคาดว่าจะมียอดขายที่ดินราว 950 ไร่ ซึ่งจะหนุนให้รายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยบวกจากความคืบหน้าของวัคซีนต้านโควิด-19 ซึ่งเชื่อว่าเป็นปีหน้าการลงทุนของภาคเอกชนจะเพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามที่ปัจจุบัน

สร้างการเติบโตได้ดีกว่าคาดการณ์ไว้ และมั่นใจว่าปี 64 จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนภาพรวมธุรกิจในปี นี้ คาดว่า จะสามารถขายที่ดินได้ราว 400-500 ไร่ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 950 ไร่ โดยในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีการขายที่ดินไปแล้วทั้งสิ้น 161 ไร่

ขณะที่แนวโน้มไตรมาส 4/63 คาดว่าจะโอนที่ดินจังหวัดชลบุรีอีกประมาณ 30 ไร่ ในส่วนของจังหวัดระยองอาจมีความล่าช้าเนื่องจากต้องรอดูสถานการณ์โควิด-19 ประกอบกับติดช่วงวันหยุดยาว

“ช่วงที่ผ่านมาการลงทุนต่างชาติไม่สามารถเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยได้ ขณะที่ยอดโอนสามารถทำได้เพียง 257 ไร่เท่านั้น ซึ่งจะทำให้รายได้รวมของบริษัทในปีนี้ปรับตัวลดลง แต่ปีหน้านั้นมั่นใจว่าจะกลับมาเติบโตได้ตามปกติ” นายวิบูลย์ กล่าว ●

PREB

293 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเปิดขายโครงการพรรณนาอย่างเป็นทางการในปี 2564 ขณะที่ธุรกิจหลักของบริษัทอย่างธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น ลูกค้ายังคงเดินทางก่อสร้างตามปกติ ทั้งโครงการของอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์, ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้, ไรมอน แลนด์, และ เอ็มคิวดีซีทาวนรอยัลเพลส ซึ่งช่วยให้รายได้ยังมีการเติบโตต่อเนื่อง



วิโรจน์
เจริญสถา

“มั่นใจว่าปีหน้ารายได้ของบริษัทจะเติบโตอย่างชัดเจนมากขึ้นจากการรับรู้รายได้ของการ

เข้าลงทุน ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นก็จะปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 63 แน่นนอน” นายวิโรจน์ กล่าว ●



SCB ฟิ้นธงจีดีพีปี64ขยายตัว3.8%

นิวส์ คอนเน็คท์ – SCB ประเมินเศรษฐกิจไทย ปี64 ขยายตัว 3.8% รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการใช้จ่ายภาครัฐผ่านการลงทุนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง แต่ขาดเงินบาทแข็งค่าจะกดดันการส่งออก

นายบรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน หรือ SCB เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 64 คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 3.8% ดีขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 3.5% เนื่องจากฐานที่ต่ำในปีนี้ รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เม็ดเงินของภาครัฐทั้งจากงบประมาณ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คาดว่าการใช้จ่ายเงินภาครัฐจะมีจำนวนมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวที่ระดับ 9.8% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 8.9% รวมทั้งยังมีวงเงินเหลืออีกราว 5 แสนล้านบาท จากพรก. กู้เงินจำนวน 1 ล้านล้านบาท ที่รัฐสามารถได้ในปี 64



บรรยง ไทยเจริญ

สำหรับภาคส่งออกของไทย มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยปี 64 คาดว่าจะขยายตัวที่ 4.7% จากเดิม 4.9% ตามทิศทางเศรษฐกิจ และการค้าโลก อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนและต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้คอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงช่วงต้นปีหน้า รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาทจะเป็นปัจจัยกดดันการส่งออก

ทั้งนี้ ประเมินว่าค่าเงินบาทในปี 64 มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น โดย ณ สิ้นปี 64 ค่าเงินบาท

จะอยู่ในช่วง 29.50-30.50 บาทต่อดอลลาร์ จากสิ้นปี 63 อยู่ที่ 30.00-30.50 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ขณะที่ความขัดแย้งทางการค้าที่แม้จะดำเนินต่อไป แต่น่าจะลดความผันผวนลง และการขาดดุลทางการคลังที่มากขึ้นของสหรัฐฯ ส่งผลให้เงินทุนเคลื่อนย้ายมีแนวโน้มไหลเข้าตลาด EM รวมถึงตลาดการเงินไทยมากขึ้นในระยะต่อไป

ภาพข่าว



ร่วมส่งมอบความสุขและความอุ่นใจปีใหม่

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วย นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางสาวสุชญา ปาลิวังค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ซ้อปปี้ (ประเทศไทย) ร่วมมอบความสุขและความอุ่นใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่าน “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินซัวรันส์)”

FINANSIA มอบรางวัล

คุณนุสรณ์ งามเจริญ กรรมการบริหาร บล.ฟินันเซีย ไซรัส ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ในโครงการ HERO Stock Learning @UTCC Season 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการและนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เทคนิคสูตรการลงทุนต่างๆ จากแอปพลิเคชัน “FINANSIA HERO” ฟรีตลอดโครงการ

